



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์  
โทร. ๐ ๔๓๒๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐๔๓๒ ๔๖๖๘๒  
E-mail: [cpd\\_khonkaen@cpd.go.th](mailto:cpd_khonkaen@cpd.go.th) [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## เครือข่ายเข้มแข็ง สหกรณ์เข้มแข็งในจังหวัดขอนแก่น

ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๕ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางกรอบนโยบายที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ในการร่วมมือขับเคลื่อนงานส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายเข้มแข็ง สหกรณ์เข้มแข็ง” ด้วยการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อประโยชน์ต่อกันตามหลักสหกรณ์ โดยไม่ต้องผ่านระบบการจัดการของคนกลาง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาสหกรณ์ และเมื่อผนวกเข้ากับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ในทุกรูปแบบ ก็จะสามารถนำพาขบวนการสหกรณ์และสมาชิกกว่า ๑๐ ล้านครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงในที่สุด

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ุ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการในการสร้างเครือข่ายสหกรณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) มีสหกรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ ประธานกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน ๑๔๐ คน โดยในที่ประชุมนายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ุ ได้นำเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น การผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อสังเกตต่างๆ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ซึ่งได้ตรวจพบจากการตรวจการสหกรณ์ การควบคุมภายใน การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในสหกรณ์ ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ตามหลักและวิธีการสหกรณ์ และการสร้างเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดขอนแก่นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ในภาคบ่ายเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ของแต่ละพื้นที่ รวม ๖ พื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยผู้แทนของพื้นที่ๆ ละ ๓ คน จะเข้าร่วมกันเป็น “เครือข่ายพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น” โดยสรุปคือ เมื่อเสร็จสิ้น การประชุม จังหวัดขอนแก่น มีเครือข่ายสหกรณ์ระดับพื้นที่ ๖ เครือข่าย และเครือข่ายระดับจังหวัด ๑ เครือข่าย เครือข่ายระดับพื้นที่ จะประชุมไตรมาสละครั้ง เพื่อนำประเด็น เนื้อหา ความต้องการเข้าสู่การประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด โดยนายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ุ มีความมุ่งหวังว่า เครือข่ายระดับพื้นที่และระดับจังหวัด จะสอดคล้องประสาน ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อพึ่งพาและพึ่งพิงกันในเรื่องของทุน ผลผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างกัน โดยเครือข่ายระดับจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยประธานสหกรณ์หลักในจังหวัดขอนแก่น จะให้การสนับสนุนกับเครือข่ายระดับพื้นที่ในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน







\*\*\*ข่าว ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕\*\*\*